



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ๕๑๑๖๐

ที่ สพ ๐๐๓๓.๓๐๓/๙๒๓

วันที่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามและขออนุมัติเผยแพร่ ปิดและปลดประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ข้อ MOIT ๒๐ กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน มีเนื้อหาแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๓ ประกาศ ดังนี้

๑. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขออนุญาตเผยแพร่ แนวปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปรับทราบเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

๒๔
อ.ส.ค.ค.

(นางอัมพิกา ศรีสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง



ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (THC Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายสังพจน์ เกตุวัฒนาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายสังพจน์ เกตุวัฒนาธร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง</p> <p>วัน/เดือน/ปี ๑. พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ</p> <p>๑.เจตนาารมณการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒.เจตนาารมณการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>๓.เจตนาารมณการป้องกันและแก้ไขปัญหการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>-ภาพประกอบกิจกรรมการประกาศเจตนาารมณ</p> <p>Link ภายนอก https://www.thchospital.go.th/</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>อัมพิกา ศรีสุข (นางอัมพิกา ศรีสุข) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>สัจพจน์ เกตุวัฒนาธร (นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>ฤทธิภูมิ อริยะจ๋อน (นายฤทธิภูมิ อริยะจ๋อน) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p>	



ประกาศเจตนารมณ์

ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยาของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ขอประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างทุกคนว่า โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างเป็นหน่วยงานที่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา ทุกรูปแบบ

โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนส่วนมากเป็นอันดับหนึ่ง มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งและทุกระดับของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง



ประกาศเจตนารมณ์

ป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีกรล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ฉบับที่ 01 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568



ประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์

sTHC HOSPITAL LAMPHUN



กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 16.30 น. นายสิ้งพจน์ เกตุวัฒน์นารร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวิถีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตใจ ภายใต้แนวคิด STRONG

กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบาย
ให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว
ในทุกโอกาส (No Gift Policy)
ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร
อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

นายสิ้งพจน์ เกตุวัฒน์นารร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง



ZERO TOLERANCE
การขับเคื้อนจริยธรรม

Do's: **ซื่อสัตย์** **โปร่งใส**

Don't: **ตั้งรู้** **สุจริต** **จิตพอเพียง**